

Bài tập 1.

Để buôn bán, A liền nhờ B đứng tên trong hồ sơ thành lập một công ty TNHH, theo đó A góp 99.500.000 đồng (chiếm 99.5% vốn góp), B góp 500.000 đồng (chiếm 0.5% vốn góp). Toàn bộ số tiền 100.000.000 đồng là của A, B chỉ đứng tên trên danh nghĩa. Sau một thời gian công ty bắt đầu hoạt động, quan hệ giữa A và B trở nên căng thẳng, B liên tục đòi chia lợi nhuận. Bạn xử lý tình huống này như thế nào?

Bài tập 2.

A, B, C thành lập 1 công ty TNHH. Sau một thời gian hoạt động, C lâm bệnh chết để lại một vợ và hai con trai. A, B không chấp nhận hai con trai của C là thành viên của công ty. Giải quyết việc này như thế nào?

Bài tập 3.

Vợ chồng A, B đầu tư 400 triệu mua một xe chở khách đã qua sử dụng để chạy tuyến Hà Nội – Cao Bằng. Để tiện kinh doanh năm 2004 họ thành lập công ty TNHH vận tải do hai vợ chồng A, B và C là con trai làm thành viên sáng lập, vốn điều lệ của công ty là 100 triệu đồng, trong đó A góp 40 triệu, B, C mỗi người góp 30 triệu. Đầu năm 2005 trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe chở khách của A, B đâm vào một xe ô tô tư nhân của D, phá huỷ toàn bộ chiếc xe này và gây thương tích cho D cũng như nhiều khách hàng trên xe, tổng số tiền phải bồi thường là 600 triệu. Trách nhiệm của các thành viên trong vụ việc này?

Bài tập 4.

A, B, C hợp tác thành lập công ty TNHH N sản xuất và mua bán nguyên vật liệu xây dựng với dự định góp vốn như sau:

- A góp nhà và quyền sử dụng 100m² đất
- B góp vốn bằng giấy nhận nợ của công ty TNHH P với B giá trị khoản nợ theo giấy nhận nợ là 550 triệu đồng
- C góp bằng đôla Mỹ tương đương 1 tỷ đồng.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các thành viên tiến hành góp vốn vào công ty theo quy định. A, B, C nhất trí:

- Định giá nhà và quyền sử dụng đất của A là 1,5 tỷ đồng mặc dù giá thị trường chỉ khoảng 700 triệu đồng, vì các thành viên tin rằng trong thời gian tới theo quy hoạch nhà của A sẽ ở vị trí mặt đường do con đường trước nhà được mở rộng.

- Định giá phần vốn góp của B bằng giấy nhận nợ là 500 triệu đồng

- C cam kết góp bằng đô la Mỹ tương đương 1 tỷ đồng nhưng khi thành lập công ty C mới chỉ góp 500 triệu số vốn còn lại các thành viên nhất trí thỏa thuận C sẽ góp khi nào công ty có yêu cầu bằng văn bản.

Câu hỏi 1. Bạn hãy cho ý kiến về những vấn đề sau:

- Các tài sản góp vốn vào công ty N của B và C?
- Việc định giá phần vốn góp của A và B?

Tình tiết bổ sung.

Kết thúc năm tài chính đầu tiên, lợi nhuận sau thuế của công ty N là 150 triệu đồng. Các thành viên quyết định chia hết số lợi nhuận này cho từng thành viên, nhưng mức chia cụ thể cho các thành viên thì không có sự thống nhất. Với lý do C chưa thực hiện đúng nghĩa vụ góp vốn, trên cương vị cương vị chủ tịch HĐQT, A ra quyết định chia số lợi nhuận cho các thành viên A, B, C lần lượt là 60%, 20%, 20%. C phản đối phương án phân chia lợi nhuận này, vì cho rằng theo đúng tỷ lệ vốn góp ghi trong điều lệ công ty, C được nhận 50 triệu đồng. Do không được công ty giải quyết C đề nghị chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho A, B nhưng A, B trả lời không mua. Sau đó C đề nghị chuyển nhượng vốn cho D (là người quen của A, B, C) thì bị A, B phản đối bằng văn bản

Câu hỏi 2: Bạn hãy cho ý kiến về những vấn đề sau

- Quyết định của A về việc chia lợi nhuận của công ty N?
- Tỷ lệ phần lợi nhuận được chia cho mỗi thành viên?
- Việc chuyển nhượng phần vốn góp của C?

Bài tập 5

Công ty xây dựng 22, một doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà nội (Hasinco) được cổ phần hoá, theo đó nhà nước giữ lại 46% số cổ phần và CBCNV đã mua 54% số cổ phần còn lại. Trong giá trị của công ty có một khu đất thuộc Đại Mỗ, Từ Liêm đã được duyệt thành đất dự án phát triển chung cư và nhà thương mại, giao cho công ty 22 thực hiện. Cuối tháng 4/2005, thành phố Hà nội quyết định điều chuyển khu đất dự án đó cho một công ty thuộc Hasinco. Cổ đông công ty 22 đồng loạt phản đối họ cho rằng mình đã bị lừa nghiêm trọng trong quá trình cổ phần hoá. Hãy tư vấn để bảo vệ quyền lợi cho họ.

Bài tập 6.

Điều lệ công ty cổ phần Bảo Minh (vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng) quy định chỉ những cổ đông nắm giữ ít nhất 1% cổ phần của công ty mới có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên. Quy định như vậy đúng hay sai? Vì sao?

Bài tập 7.

Văn phòng luật sư hợp danh Thành Vĩnh gồm 2 luật sư chính là thành viên hợp danh, 4 luật sư góp vốn và 4 luật sư làm việc theo hợp đồng. Để tu sửa văn phòng, văn phòng dự kiến vay quỹ tín dụng Hai Bà Trung một khoản tiền 300 triệu đồng. Ai sẽ đứng tên vay vốn?. Nếu văn phòng không trả được nợ, ai trong số các luật sư phải chịu trách nhiệm.

Bài tập 8.

Công ty y tế Yteco TPHCM được cổ phần hoá, theo đó nhà nước tiếp tục nắm giữ 20%, CBCNV 40%, 40% còn lại được bán ra cho người ngoài công ty. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ sáng lập năm 2003, người đại diện cho phần vốn góp của nhà nước không đủ số phiếu quá bán để được bầu lại vào HĐQT. Vì lý do đó sở kế hoạch đầu tư TPHCM từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Yteco. Quyết định của sở kế hoạch đầu tư đúng hay sai?

Bài tập 9.

A là cổ đông của công ty Hacerco. Từ 2002 đến nay, A không hề được thông báo họp ĐHĐCĐ, không hề được chia cổ tức. A có thể làm gì?

Bài tập 10.

Trường quốc tế Hà Nội là một liên doanh trong đó nhóm Việt kiều chiếm 60% và đối tác trong nước chiếm 40% vốn. Lãnh đạo trường gồm một HĐQT có 5 thành viên, nhóm Việt kiều có 3 đại diện và đối tác trong nước có 2 đại diện. Từ 2002 cho đến nay, do bất đồng ý kiến HĐQT chưa hề nhóm họp toàn bộ hoạt động của trường do Tổng giám đốc là một Việt kiều điều hành. Tháng 5/2005 tổng giám đốc bỏ về Mỹ để lại khoản nợ của trường là 3 tỷ. Chủ nợ có thể làm gì?

Bài tập 11.

H là giám đốc công ty TNHH Vinajuco ký hợp đồng với công ty dệt may Sao Đỏ theo đó Vinajuco lo chạy cota hàng dệt may bán sang Mỹ cho Sao Đỏ. Sao Đỏ tạm ứng cho H 300 triệu đồng. Sau vụ Mai Văn Dâu, H thông báo không thể lo được cota song không trả lại tiền tạm ứng với lý do đã chi hết số tiền này để đối ngoại với quan chức Bộ thương mại. Sao đỏ khởi kiện đòi tiền thì được Chủ tịch HĐQT Vinajuco cho biết H chỉ là giám đốc thuê, chỉ có quyền ký các hợp đồng dưới 10 triệu đồng các giao

dịch khác đều phải do Chủ tịch HĐQT Vinajuco ký mới có hiệu lực. Cơ sở pháp lý của vụ tranh chấp trên.

Bài tập 12.

A góp một lô đất cùng B lập xưởng mộc. Hãy tư vấn cho A và B những hình thức pháp lý an toàn nhất để đảm bảo quyền lợi của họ trong kinh doanh

Bài tập 13.

Nhà máy đường Thanh Hóa được cổ phần hóa. Theo chương trình, nông dân trồng mía được ưu tiên mua 20% số cổ phần trong công ty. Hãy giải thích cho nông dân khi nào và vì sao họ nên mua cổ phần trong công ty.

Bài tập 14.

Phạm Huy Hoàng là chủ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh gạch lát nền Huy Hoàng. Nay doanh nghiệp tư nhân này mua thêm 2 xe tải, 2 xe du lịch 16 chỗ để đưa đón công nhân và 1 xe du lịch 4 chỗ cho giám đốc. Khi đăng ký xe ai sẽ là chủ xe trong trường hợp trên?.

Bài tập 15.

Ông Nguyễn Văn Nam là chủ doanh nghiệp tư nhân Đại Thống, đăng ký kinh doanh ngày 3/4/2002, vốn đăng ký là 1 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là bán buôn, bán lẻ các thiết bị y tế

Câu hỏi 1: Ai sẽ là người đại diện theo pháp luật của DNTN Đại Thống trước tòa? Người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với rủi ro trong quan hệ dưới đây là ai? Nếu: Do không có kiến thức và kinh nghiệm về các loại thiết bị mà mình kinh doanh, ông Nam quyết định thuê ông Hà Minh Hải làm giám đốc trong 5 năm, với mức lương hàng tháng là 5 triệu đồng. Tháng 8/2006, ông Hải đã nhân danh DNTN Đại Thống ký một hợp đồng mua bán thiết bị y tế với một doanh nghiệp Trung Quốc với điều khoản thời hạn giao hàng và thanh toán là 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng. Ngay khi vừa giao kết xong hợp đồng, ông Hải bị tai nạn giao thông, phải tạm thời ngừng điều hành DNTN Đại Thống trong một khoảng thời gian ít nhất là 3 tháng. Đến thời hạn giao hàng, ông Nam không nhận hàng và thanh toán tiền cho bên doanh nghiệp Trung Quốc, vì vậy doanh nghiệp Trung Quốc đã khởi kiện DNTN Đại Thống ra tòa án

Câu hỏi 2: Phân tích và nêu ra hướng giải quyết các mối quan hệ tài sản liên quan đến DNTN Đại Thống. Nếu: tháng 12/2001 ông Nam kết hôn với bà Nguyễn Thị Bình. Tháng 9/2006, ông Nam và bà Bình làm thủ tục ly hôn. Bà Bình yêu cầu ông Nam phải chia một nửa DNTN Đại Thống cho bà

Câu hỏi 3: Giới hạn trách nhiệm mà ông Nam phải chịu đối với rủi ro của DNTN Đại Thống là bao nhiêu? Nếu: Sau một thời gian hoạt động, tính đến 8/2006, DNTN Đại Thống tạo ra một khoản nợ là 5 tỷ đồng. Trong khi toàn bộ tài sản còn lại của ông Nam và bà Bình chỉ còn 1,5 tỷ đồng

Câu hỏi 4: Ông Hoàng có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh theo giấy CNĐKKD cấp ngày 3/4/2002 hay không? Nếu: Do mâu thuẫn không thể giải quyết được với vợ là bà Bình, ông Nam quyết định bán DNTN Đại Thống cho ông Lê Huy Hoàng với giá 4 tỷ đồng. Ông Lê Huy Hoàng đã trả đủ tiền và nhận DNTN Đại Thống vào ngày 25/9/2006.

Bài tập 16.

Tân, Hoàng, Minh cùng góp vốn thành lập công ty TNHH Tân Hoàng Minh, ngành nghề: sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gốm, sứ và vật liệu chịu nhiệt. Công ty Tân Hoàng Minh được cấp giấy đăng ký kinh doanh ngày 05/07/2006. Theo điều lệ công ty, Minh là chủ tịch Hội đồng thành viên, Tân làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty, Hoàng là phó giám đốc.

Sau khi công ty Tân Hoàng Minh hoạt động được một thời gian, đã xảy ra những bất đồng giữa Tân và Minh trong quản trị công ty. Với tư cách là chủ tịch HĐQT và là người giữ nhiều vốn nhất trong vốn điều lệ của công ty, Minh đã ra quyết định cách chức giám đốc của Tân và bổ nhiệm Hoàng làm giám đốc công ty. Tân không chấp hành quyết định của Minh và không giao lại con dấu của công ty.

Sau đó trên danh nghĩa người đại diện theo pháp luật của công ty, Tân đã tự ý ký hợp đồng bán một số tài sản của công ty cho ông Thanh (là bố nuôi hợp pháp của Tân) nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị Hoàng và Minh phát hiện và phản đối

Bạn hãy cho ý kiến về những vấn đề sau

- Quyết định của Minh về việc cách chức giám đốc của Tân và bổ nhiệm Hoàng làm giám đốc công ty?
- Hợp đồng mua bán mà Tân đã giao kết với Thanh

Bài tập 17.

Điều lệ công ty cổ phần SACO có một số nội dung như sau:

- 1) Chủ tịch HĐQT và giám đốc đều là người đại diện theo pháp luật của công ty.
- 2) Công ty có thể tổ chức ĐHĐCĐ để thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ

- 3) Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ và có quyền biểu quyết khi có ít nhất 10 cổ phần phổ thông
- 4) Các thành viên HĐQT công ty phải nắm ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của công ty.
- 5) Quyết định của ĐHĐCĐ về bầu thành viên HĐQT và BKS phải được số cổ đông đại diện ít nhất 85% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận
- 6) Khi cổ đông chuyển nhượng cổ phần phải ưu tiên chuyển nhượng cho các cổ đông còn lại trong công ty, chỉ được chuyển nhượng cho người ngoài công ty nếu các cổ đông còn lại không mua hoặc mua không hết

Bạn hãy nhận xét về các nội dung của bản điều lệ trên?

Bài tập 18.

Bình, Hưng, Hòa có nhu cầu cùng góp vốn thành lập một công ty kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Nguyên vọng của họ là công ty được thành lập phải đáp ứng được những yêu cầu sau:

- Các thành viên có thể hạn chế được người ngoài công ty thâm nhập vào công ty để trở thành thành viên công ty.
- Các thành viên có thể cùng nhau quyết định các vấn đề của công ty không phụ thuộc vào phần vốn góp của thành viên công ty.

Bạn hãy:

- Lựa chọn cho Bình, Hưng, Hòa loại hình công ty thích hợp
- Những điều kiện mà Bình, Hưng, Hòa cần phải đáp ứng để thành lập công ty theo loại hình đã chọn?

Bài tập 19.

Công ty X là công ty nhà nước độc lập không có HĐQT do ông Bảy làm giám đốc. Công ty có vốn là 200 tỷ đồng. Hãy cho biết ý kiến của mình về những vấn đề sau:

- Ông Bảy góp 50 tỷ đồng vào công ty kinh doanh vật liệu xây dựng Y do bà Loan là em vợ ông làm giám đốc
- Ông Bảy bán chiếc Toyota 6 chỗ của công ty cho ông Chín là em trai ông

cuu duong than cong. com

cuu duong than cong. com